



ที่ ศธ ๐๔๒๓๑/พ ๓๙๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนวัดราชบพิธ, โรงเรียนเทพศิรินทร์,
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ,
โรงเรียนทวีธาภิเศก, โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, โรงเรียนวัดราชโอรส, โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์,
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนโพธิสารพิทยากร, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนปัญญาารคุณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ความเป็นมืออาชีพ และการปรับตัวได้ตลอดชีวิต โดยเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับประเทศเจ้าของภาษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีกำหนด ๑๕ วัน มีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตไปต่างประเทศ หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ แบบกรอกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ คำสั่งมอบหมายงาน/ปฏิบัติงานแทน บันทึกขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการสถานศึกษา สำเนาบัญชีรายการเงินคงเหลือ และขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียดของโครงการและกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานในการเดินทางไปต่างประเทศ และชำระค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเพชรเกษม ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (ไชยฉิมพลี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๓๘๘๕ โทรสาร. ๐๒ ๓๕๔ ๓๘๘๗